

- สำเนา -

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

สมัย สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วัน อังคาร ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

.....

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวันรบ ดวงดาว	ประธานสภาฯ	วันรบ ดวงดาว
๒	นายสนธยา แพงโคตร	รองประธานสภาฯ	สนธยา แพงโคตร
๓	นางสาวกรทิพย์ จันดาประดิษฐ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	กรทิพย์ จันดาประดิษฐ์
๔	นายพนมพร พรหมกลีกร	ส.อบต.หมู่ที่ ๒,๓	พนมพร พรหมกลีกร
๕	นายทินกร พานิชชา	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	ทินกร พานิชชา
๖	นายสมพงษ์ สอนเผือก	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	สมพงษ์ สอนเผือก
๗	นายพลตรี โชคมลทิน	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	พลตรี โชคมลทิน
๘	นายบรรจง ดวงจันทร์โชติ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	บรรจง ดวงจันทร์โชติ
๙	นายสุวรรณ์ พันทะสา	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	สุวรรณ์ พันทะสา
๑๐	นายสมร ทองยาน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	สมร ทองยาน
๑๑	นายสัมฤทธิ์ คงหา	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	สัมฤทธิ์ คงหา
๑๒	นางนันทิดา ยืนยง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	นันทิดา ยืนยง
๑๓	นายสิทธิเดช จันปลิว	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	สิทธิเดช จันปลิว
๑๔	นายแสงทอง อินทิ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕	แสงทอง อินทิ
๑๕	นางสาวปราณี ทองผุย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖	ปราณี ทองผุย

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนิมนต์ ชานูชิต	นายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง	นิมนต์ ชานูชิต
๒	นายสุบิน โสรรัตน์	รองนายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง	สุบิน โสรรัตน์
๓	นายลำเพ็ง เกษแก้ว	รองนายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง	ลำเพ็ง เกษแก้ว
๔	นางสาวเนตรนภา ตะดวงดี	เลขานุการนายกฯ	เนตรนภา ตะดวงดี
๕	นางสาวโชติกา ยศพลพิเนต	ผอ.กองการศึกษา	โชติกา ยศพลพิเนต
๖	นางรัชณี แก้วกันยา	ผอ.กองคลัง	รัชณี แก้วกันยา
๗	นางสาวเจียมจิตร นาศรีทิม	ผอ.สวัสดิการฯ	เจียมจิตร นาศรีทิม
๘	นายฤทธิกรณ์ กมล	นักวิเคราะห์ฯ	ฤทธิกรณ์ กมล
๙	นายธำรงค์ศักดิ์ สำราญดี	ผอ.กองช่าง	ธำรงค์ศักดิ์ สำราญดี
๑๐	นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์	รองปลัด อบต.	ยิ่งยงค์ ราชวงศ์
๑๑	นายเกรียงศักดิ์ พลทิพย์	ผช.ผญบ.หมู่ ๑๐	เกรียงศักดิ์ พลทิพย์
๑๒	นายมงคล อุปเสน	ผญบ.หมู่ ๑๖	มงคล อุปเสน
๑๓	นางสาวอาทิตา ดาหาร	นวก.สาธารณสุข	อาทิตา ดาหาร
๑๔	นางสาวชนัญญา ดาหาร	ผช.จพง.ธุรการ	ชนัญญา ดาหาร
๑๕	นางสาวแพรวนภา ลูลา	จนท.บันทึกข้อมูล	แพรวนภา ลูลา
๑๖	จำเอกเศกสรรค์ ศักขินาดี	เลขานุการสภาฯ	เศกสรรค์ ศักขินาดี
๑๗	นายอดิศักดิ์ บุญเจิม	หน.สนง.ปลัดฯ	อดิศักดิ์ บุญเจิม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐	น.
ผู้มาประชุม ๑๕	คน
ผู้ไม่มาประชุม -	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗	คน

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันรบ ดวงดาว ประธานสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง กล่าวเปิดการประชุม

### ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ	ประธานสภาแจ้งเรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วัน อังคาร ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบแล้ว
	<u>ข้อกฎหมาย</u>
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ	ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ตามเอกสารที่แจก (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วัน จันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว( สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕วัน จันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาใหม่

๖.๑ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติในการดำเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ได้มีการดำเนินการเลือกประธานสภาฯ และมีการดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทำร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ในการดำเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น จึงขอเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดตามร่างประกาศฯ ที่แจกและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ(ปลัดอบต.)

ชี้แจงรายละเอียดร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ในการดำเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางการดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรมของสภาฯ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย ให้คำแนะนำหรือไม่ (ไม่มี) ประธานขอมติที่ประชุมเห็นด้วยกับประกาศฯ ที่ให้มีการประชุมประจำเดือนในเดือนที่ไม่มีการประชุมสมัยสามัญ เพื่อสมาชิกจะได้นำปัญหา มานำเสนอ เพื่อหารือในการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหา

นายทินกร พานิชชา

ส.อบต.หมู่ ๕

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ในการดำเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ลงนามและประกาศใช้ต่อไป

รายละเอียดผลการลงมติของที่ประชุมตามละเอียด ดังนี้

จำนวนผู้มาประชุม	๑๕ คน
- เห็นชอบ	๑๕ คน
-ไม่เห็นชอบ	- คน
-งดออกเสียง	- คน

๖.๒ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมสภาและการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ได้มีการดำเนินการเลือกประธานสภา และมีการดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของสภา แล้วนั้น เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขาฯ จึงได้จัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมสภาและการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอเสนอที่ประชุมสภาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามร่างระเบียบฯที่แจก และขอให้ฝ่ายเลขาฯได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภา

เลขานุการสภา(ปลัดอบต.)

ชี้แจงรายละเอียดร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมสภาและการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมสภาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย ให้คำแนะนำหรือไม่ (ไม่มี) ประธานขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมสภาและการเข้ารับฟังการประชุมสภาและการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง พ.ศ.๒๕๖๕ และ ให้ประธานสภาลงนามและประกาศใช้ต่อไป

รายละเอียดผลการลงมติของที่ประชุมตามละเอียด ดังนี้

จำนวนผู้มาประชุม	๑๕ คน
- เห็นชอบ	๑๕ คน
-ไม่เห็นชอบ	- คน
-งดออกเสียง	- คน

๖.๓ การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔

ข้อกฎหมาย

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประธานสภาฯ

นายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง

ขอเชิญท่านนายกอบต.โพธิ์หมากแข้งเสนอต่อที่ประชุม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารและเสนอต่อสภาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา

นายฤทธิกรณ์ กมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานสภาฯ

ได้เสนอรายงานผลการประเมินต่อนายกอบต.โพธิ์หมากแข้งแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อโปรดทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียด แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม (เพิ่มเติม)

ท่านนายกอบต.โพธิ์หมากแข้งได้รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการ อภิปรายหรือให้ข้อเสนอแนะ ขอเชิญ (ไม่มี)

ที่ประชุม

รับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่นายกอบต.โพธิ์หมากแข้งเสนอ

๖.๔ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ (ปรับปรุงเสาสัญญาณสื่อสาร) ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้

ประธานสภาฯ

นายสุบิน โสรัตน์

รองนายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง

ขอเชิญท่านนายกหรือฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุม

ท่านนายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง ติดตามภารกิจเร่งด่วนเพื่อเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคางจึงได้ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพื่อไปปฏิบัติราชการและมอบหมายให้รองนายกปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมประชุมสภาฯ แทน อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้รับหนังสือจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ เอ็นที

รปบ./RFD๙๓๘-๐๓๓๓ เรื่องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ

จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้ให้บริการคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติดตั้งอยู่เดิมมานานแล้ว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ที่ป่าไม้ตั้งอยู่ โดยยังไม่มีหลักฐานการอนุมัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณา ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จึงขอเสนอที่ประชุมสภาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามสำเนา หนังสือ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการ อภิปราย สอบถาม ชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ (ไม่มี) ประธานฯขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ในการปรับปรุงเสาสัญญาณสื่อสาร ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  
รายละเอียดผลการลงมติของที่ประชุมตามละเอียด ดังนี้

จำนวนผู้มาประชุม	๑๕ คน
- เห็นชอบ	๑๕ คน
-ไม่เห็นชอบ	- คน
-งดออกเสียง	- คน

๖.๕ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกและมอบหมายตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

ข้อกฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ประธานสภา นายสุบิน ไสรัตน์ รองนายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง

ขอเชิญท่านรองนายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง เสนอต่อที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิก สภาอบต.โพธิ์หมากแข้ง จำนวน ๒ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ และนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้มีคำสั่ง ที่ ๕๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์หมากแข้ง เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่แล้ว เพื่อให้การดำเนินการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ วรรคท้าย จึงขอเสนอที่ประชุมสภาเพื่อโปรดพิจารณา คัดเลือกและมอบหมาย สมาชิกอบต. จำนวน ๒ คน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประธานสภา นายบรรจง ดวงจันทร์โชติ ส.อบต.หมู่ ๘ นายสมพงษ์ สอนเผือก ส.อบต.หมู่ ๖ นายแสงทอง อินทิ ส.อบต.หมู่ ๑๕ นายทินกร พานิชชา ส.อบต.หมู่ ๕ นางนันทิดา ยืนยง ส.อบต.หมู่ ๑๓ นายพลตรี โชคมลทิน ส.อบต.หมู่ ๗

ประธานสภา

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ โดยมีผู้รับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน เสนอ นายสิทธิเดช จันทรปลิว ส.อบต.หมู่ ๑๔ บ้านบัวโคกใหม่

รับรอง นายสิทธิเดช จันปลิว

รับรอง นายสิทธิเดช จันปลิว

เสนอ นางสาวปราณี ทองฝุย ส.อบต.หมู่ ๑๖ บ้านใหม่ภูเจริญ

รับรอง นางสาวปราณี ทองฝุย

รับรอง นางสาวปราณี ทองฝุย

มีสมาชิกอบต.ท่านใด ต้องการเสนอชื่อ สมาชิก อบต.ท่านอื่น เพื่อร่วมเป็นกรรมการ กองทุนฯ อีกหรือไม่ (ไม่มี) ประธานขอมติที่ประชุม



มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จำนวน ๒ คน ดังนี้

๑. นายสิทธิเดช จันปลิว ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ บ้านบัวโคกใหม่

๒. นางสาวปราณี ทองสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ บ้านใหม่ภูเจริญ

รายละเอียดผลการลงมติของที่ประชุมตามละเอียด ดังนี้

จำนวนผู้มาประชุม	๑๕ คน
- เห็นชอบ	๑๕ คน
-ไม่เห็นชอบ	- คน
-งดออกเสียง	- คน

๖.๖ เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๒๓ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำไปปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำไปปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย

นายทินกร พานิชชา

เสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุมปี ๒๕๖๕ เป็น ๔ สมัย

ส.อบต.หมู่ ๕

มติที่ประชุม	ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ วันที่ ๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕ วัน สมัยสามัญสมัยที่ ๒ วันที่ ๔-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕ วัน สมัยสามัญสมัยที่ ๓ วันที่ ๑๓-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕ วัน สมัยสามัญสมัยที่ ๔ วันที่ ๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕ วัน
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกอบต. หรือคณะผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมมี
นายมงคล อุปเสน ผอ.บ.หมู่ที่ ๑๖ เลขานุการสภาฯ(ปลัดอบต.)	ขอซักถามหรือข้อราชการที่จะแจ้ง หรือ อภิปรายในวาระอื่นๆหรือไม่ ขอแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเสาสัญญาณโทรศัพท์ กรณีชาวบ้านให้เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณเครือข่ายมือถือ หรือโทรคมนาคม ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้เสียภาษีหรือไม่ ต้องดูที่รายละเอียดของสัญญาเช่า หากบริษัทที่เช่าระบุในสัญญาว่าจะรับผิดชอบภาษีต่างๆเอง ผู้ให้เช่าก็ไม่ต้องชำระภาษีเอง เว้น กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นายบรรจง ดวงจันทร์โชติ ส.อบต.หมู่ ๘ เลขานุการสภาฯ(ปลัดอบต.)	จากการสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านบัวโคกได้มีปัญหาคความจำเป็นที่ควรมีการแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่การขยายเขตประปายังไม่ทั่วถึง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนน ถนนคสล. อบต.ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ ในการขยายเขตประปา หมู่ ๘ แล้ว และ โครงการก่อสร้างถนน คสล. แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดอาจจะยังไม่ครอบคลุมและ ทั่วถึง
นายพลตรี โชคมลทิน ส.อบต.หมู่ ๗ นางนันธิดา ยืนยง ส.อบต.หมู่ ๑๓	จากการสำรวจ ไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหาย ของหมู่ ๗ เสียหาย ๔ จุด เพื่อซ่อมแซม แก้ไข และถนนลูกรังชำรุดเสียหาย บ้านโนนขมภู หมู่ที่ ๑๓ ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด ๖ จุด
นายอรรค์ศักดิ์ สำราญดี ผอ.กองช่าง	จะแจ้งและสั่งการ เจ้าหน้าที่ ออกสำรวจและแก้ไขปัญหาตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้ง
นายพลตรี โชคมลทิน ส.อบต.หมู่ ๗ นางสาวเจียมจิตร นาศรีทม ผอ.กองสวัสดิการฯ นายทินกร พานิชชา ส.อบต.หมู่ ๕	กรรมการกองทุนเงินออมวันละบาท มีค่าเก็บเบี้ยเงินออมแต่ละเดือนให้หรือไม่ กองทุนเงินออมไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่คนเก็บเงินออมนำส่งกองทุนที่ผ่านมามีดำเนินการในรูป แบบจิตอาสากรรมการกองทุนช่วยกันเก็บเงินนำส่งโดยไม่มีเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ขอหารือและขอความร่วมมือให้ปิดเสียงโทรศัพท์ขณะประชุมสภาฯ

